

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 17 ธันวาคม 2558

เรื่อง

1. ปี 59 ราคาข้าวจะดีขึ้น
2. ทำใจยาง-ปาล์มร่วงต่อ
3. ไทย-พิจิจับมือขยายการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถเกษตร-
ประมงเปิดช่องการค้า
4. คอถัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ
5. แจงผลประชุม'สภาไตรภาคี'ยางพารา-ประมง
6. ศาลเบรก'ปู'บินไปญี่ปุ่น มะกันเตือนไทย ระวังละเมิดสิทธิ
7. นบข.ไฟเขียวพาณิชย์ขายข้าวเน่า แม้ถูกกดราคาซื้อแค่โลละ 5 บาท
8. อนาคตชาวไทยเล็มือถือ..มีอาชีพเสริม
9. ขวากล่อมทุนเงินช้ายดึงเอกชนกู้ศก.
10. รายงานพิเศษ: กรมการข้าวร่วมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่เชิญชวนคนไทย
อุดหนุนสินค้าในเทศกาลของขวัญจากข้าว

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์

ข่าวสด

แนวหน้า

บ้านเมือง

คมชัดลึก

เดลินิวส์

ไทยรัฐ

ไทยรัฐ

โพสต์ทูเดย์

แนวหน้า

ปี 59 ราคาข้าวจะดีขึ้น

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2558/59 รวมทั้งประเทศ 55.95 ล้านไร่ ลดลงจากปี 2557 ปริมาณ 4.59 ล้านไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยวรวม 53.04 ล้านไร่ ลดลงจากปี 2557 ปริมาณ 4.96 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 22.98 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงจากปี 2557 ปริมาณ 3.07 ล้านตันข้าวเปลือก ผลผลิตต่อไร่ 411 กก. ลดลง จากปี 2557

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ปี 2558 ใกล้เคียงกับปี 2557 โดยราคาข้าวเปลือกเจ้าที่ความชื้น 15% ปี 2558 เฉลี่ยที่ 7,782 บาท/ตัน และข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ราคาเฉลี่ยที่ 12,454 บาท/ตัน ทั้งนี้ ในปี 2559 คาดว่า ราคาที่เกษตรกรขายได้ จะสูงขึ้นจากปี 2558 เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวลดลง ขณะที่ตลาดยังมีความต้องการข้าวอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการผลิตในฤดูกาลหน้า ข้าวนาปรัง ปี 2559 ซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกในช่วง พฤศจิกายน 2558-เมษายน 2559 โดยรวมทั้งประเทศจะมีประมาณ 6.5 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 2 ล้านไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 6.36 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 2.078 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 4.0 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงจากปีที่ผ่านมา 1.3 ล้านตันข้าวเปลือก ผลผลิตต่อไร่ 620 กก.

ทำใจยาง-ปาล์มร่วงต่อ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปี 2559 ราคาสินค้าเกษตรหลายตัวน่าเป็นห่วง จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ภาวะแล้ง และราคาน้ำมันที่ตกต่ำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรจะขายได้ และทำให้รายได้ของเกษตรกรและรากหญ้าลดลง อาทิ ยางพารา ราคายังคงถูกกดคั้นจากเศรษฐกิจต่างประเทศและราคาน้ำมันให้ตกต่ำต่อเนื่องไปอีกปี

ปาล์มน้ำมันเป็นอีกตัวที่จะมีปัญหาจากตลาดโลกและราคาน้ำมัน และยังมีเรื่องของสต็อกที่ล้นตลาดอยู่มาก ส่วนข้าวในปีหน้า คาดว่าราคาน่าจะดีขึ้น เพราะแล้งลูกกลมทั่วโลก

“ไม่ใช่ราคาสินค้าเกษตรทุกตัวจะตกต่ำในปีหน้า แต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังตกต่ำส่งผลให้การบริโภคลดลง ราคาน้ำมันที่ลดลงคอยกดคั้นราคาไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น ปีหน้าต้องทำใจ ทั้งยางพารา และปาล์มน้ำมันน่าห่วงที่ราคาจะตกต่ำ จึงขอเรียกร้องว่าห่วงเกษตรกร แต่ทางกระทรวงเกษตรฯ กำลังเร่งผลักดันมาตรการเพื่อใส่เงินเข้าไปในกระเป๋าของเกษตรกรในปีนี้”

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ประเมินสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรในช่วง 5 ปีย้อนหลังจากปี 2554-2558 ตามลำดับ พบว่า ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ อาทิ ข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพาราส่วนใหญ่ราคาปรับตัวลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะยางพารา ในปี 2544 ราคาส่งถึงก.ก.ละ 124 บาท ปัจจุบันอยู่ที่ 48.39 บาท/ก.ก.

ไทย-พิจิ'จับมือขยายการลงทุน

● เพิ่มขีดความสามารถเกษตร-ประมงเปิดช่องการค้า

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการลงนามกับ นายโอเนียง เซรูอิราตู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร การพัฒนาชนบทและทะเล และการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติพิจิ และนายโอเนียง ในกามู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและป่าไม้พิจิ ในบันทึกความเข้าใจกับกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐพิจิว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร และบันทึกความเข้าใจกับกระทรวงประมงและป่าไม้ แห่งสาธารณรัฐพิจิว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง โดยสาระสำคัญของเอ็มโอยูทั้งสองฉบับมีขอบเขตความร่วมมือ ที่สำคัญ ได้แก่ ความร่วมมือในการพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งรวมทั้งสัตว์และพืช การพัฒนาองค์กรและสหกรณ์ภาคการเกษตร มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และสาขาอื่นๆ ที่สองฝ่ายสนใจ รวมถึงความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทรัพยากรประมง การป้องกัน ยับยั้ง และจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU fishing) การตรวจสอบย้อนกลับของการนำเข้า-ส่งออกวัตถุดิบประมง การออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์อันมีความถูกต้องของเอกสาร การวิจัยและพัฒนา การประเมินทรัพยากรประมง การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล รวมถึงการดำเนินการด้านนโยบาย และกฎระเบียบ ในการทำประมงด้วย

เอ็มโอยูทั้งสองฉบับ จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการทางการเกษตรและประมงของไทยกับประเทศพิจิ และสนับสนุนการอำนวยความสะดวกทางการค้าเป็นช่องทางให้ไทยขยายการค้าและลงทุนไปยังพิจิและประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกอื่นๆ เนื่องจากพิจิเป็นตลาดใหม่ในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ รวมถึงเป็นกลไกสำคัญให้เกิดการรายงานข้อมูลการทำประมงระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยป้องกัน ยับยั้ง และขจัด การทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) โดยปัจจุบันไทยนำเข้าสินค้าประมงสด แช่แข็ง แช่เย็น แปรรูปจากพิจิประมาณ 265 ล้านบาท/ปี” พลเอกฉัตรชัย กล่าว

หลังจากเอ็มโอยูแล้วทั้งสองประเทศ จะตั้งคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร และคณะทำงานร่วมด้านประมงระหว่างไทย-พิจิ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและรายละเอียดสาขาความร่วมมือที่ทั้ง 2 ฝ่ายสนใจและมีศักยภาพ โดยจะจัดให้มีการประชุมทุกๆ 2 ปี ภายใต้รูปแบบความร่วมมือสำคัญๆ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิชาการและนักวิจัย การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา และการประชุมในเรื่องที่สนใจร่วมกัน การเพิ่มขีดความสามารถโดยการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศ

สำหรับการค้าสินค้าเกษตรและประมง ไทย-พิจิ ในระหว่างปี 2555-2557 มีสัดส่วนการค้าสินค้าเกษตรร้อยละ 0.05 ของมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรของไทยกับโลก โดยมีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรเฉลี่ยปีละ 723 ล้านบาท เป็นมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยปีละ 433 ล้านบาท มีสินค้านำเข้าที่สำคัญ เช่น สินค้าประมงสด แช่แข็ง แช่เย็น แปรรูป และมูลค่าการนำเข้าเฉลี่ยปีละ 289 ล้านบาท มีสินค้าส่งออกที่สำคัญ เช่น ข้าว อาหารปรุงแต่ง และน้ำตาล ฯลฯ ทั้งนี้ ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ากับพิจิมาโดยตลอด

แวดวง ทรัพยากรธรรมชาติ

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย...น.สพ. บ้านเมือง ประจำวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2558... ● ชาวแรก...พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสถานีพระราชทานเลี้ยง ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมให้บริการอาหารน้ำดื่มแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร... ● เรื่องดีๆ...พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการลงนามกับ นายไอนีย์ เซอรูริธาตุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร การพัฒนาชนบทและทะเล และการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติพิจิ และ นายโอเชีย ไนกามู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและป่าไม้พิจิ ในวันที่ 14-17 กันยายน 2558 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว... ● นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมี นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนหน่วยงานราชการ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 150 คน ณ บริเวณเกาะมันใน อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งภายในงานดังกล่าว ได้มีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรม อีกทั้งยังร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์เต่าทะเล เพื่อปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป... ● น.สพ.อยุทธิ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม “แนวทางการดำเนินงานโครงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559” น.สพ. ไพบโรจน์ เสงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ... ● นายกรกฎ ชยุตธรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำตัวแทนสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้และสหกรณ์ผู้ซื้อจากจังหวัดต่างๆ 56 แห่ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายการค้าผลไม้สดไม่ปี 2559 เพื่อกำหนดแนวทางการขยายช่องทางการตลาดผลไม้ของสหกรณ์ร่วมกัน พร้อมกันนี้ได้นำผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางไปศึกษาดูงานตลาดการค้าชายแดนอำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด ซึ่งเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคและผลไม้จากภาคตะวันออกของไทย ไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านกัมพูชาไปสู่อินโดนีเซีย... ● องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จะทำการปิดเส้นทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอด

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,300

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 17 ธันวาคม 2558

ปีที่: 14

ฉบับที่: 4404

Col.Inch: 47.73

Ad Value: 62,049

หน้า: 8(บน)

PRValue (x3): 186,147

คลิป: ๑๗

คอลัมน์: แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

ไม้ (Canopy Walkway) ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แมริม จ.เชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคมนี้ เพื่อให้บริษัทก่อสร้างเข้าตรวจสอบและทำการบำรุงรักษาประจำเดือนตามข้อตกลงในสัญญา... ● ขอขอบคุณ **ท่านยรรยง อินทรฤทธิ์** ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำ ภาค 9 จ.พิษณุโลก และ **นายอุดม โชติชูชาติ** ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำ ภาค 7 จ.ราชบุรี ร่วมบริจาคทุนจัดซื้อผ้าห่ม เลี้ยงกันหนาว มอบให้กับผู้ยากไร้ชายแดนภาคอีสาน กับ **นสพ.บ้านเมือง... ● ปิดท้ายข่าว...วิ่งเต้นกันฝุ่นตลบ** กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ทุกกรมที่สังกัดกระทรวงฯ ส่งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติผู้อำนวยการระดับสูงให้คณะกรรมการคัดเลือกเป็นทรัพยากรจังหวัด (ทสจ.) ถึงวันที่ 6 มกราคม 2559 เป็นวันสุดท้าย ส่วนพวกที่ไม่มีเส้นไม่มีสายโอกาสที่จะได้ยากยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขา หาเพชรหายพลอยยังง่ายกว่า แต่ถ้ามีสิ่งแนบมาด้วยก็อาจจะได้แต่ต้องพิจารณาว่ามากน้อยขนาดไหน ถ้าจะลงจังหวัดที่ตีๆ แ่ววๆ...มาว่าอย่างน้อย 3-4 กิโล...ช่วย... ● ฮัลโหล ท่าน พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรฯ ช่วยตรวจสอบด้วย... ● นายชุตติเดช กมนนชนนุญย์ ผอ.ส่วนปลูกป่าภาครัฐ ดงหนุ่มไฟแรง ขานรับนโยบายผู้บริหารระดับสูงของกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กับชาวบ้านให้รักษาป่าและปลูกป่าจนไม่มีเวลาว่างเป็นของตัวเอง... ขอปรบมือดังๆ ให้ครับท่าน... ● แล้วพบกันใหม่พฤษภาคมหน้าครับ...กระพุ่ม...

ประเสริฐ ตระสาน
Prasert_tarasan@yahoo.com

แจงผลประชุม 'สภาไตรภาคี' ยางพารา-ประมง

● “ฉัตรชัย” แจงผลการประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางพารา-3 ประเทศจับมือศึกษาแนวทางการจำกัดปริมาณการส่งออกยางให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน พร้อมหารือรัฐมนตรีประมงอินโดฯ แก้ปัญหาเรือประมงไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยผลการประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางพารา 3 ประเทศอินโดนีเซีย ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันที่ความร่วมมือในการกำหนดราคายางธรรมชาติ โดยไอทีอาร์ซี จะศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการจำกัดการส่งออกเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาของธรรมชาติในปี 2559 โดยกำหนดให้ศึกษาให้เสร็จภายใน 1 เดือนหรือภายในเดือนมกราคม ซึ่งประเทศสมาชิกทั้งสามประเทศจะต้องจำกัดปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติตามห้วงระยะเวลาที่ประเทศทั้งสามเห็นชอบ และเห็นชอบการก่อตั้งตลาดกลางยางธรรมชาติระดับภูมิภาคเพื่อทำหน้าที่

ป้องกันความเสี่ยงด้านราคา และสะท้อนราคาที่เป็นธรรม สร้างผลกำไรให้ผู้ผลิตยางทั้งสามประเทศ ซึ่งทั้งสามประเทศเห็นว่าจะตั้งให้เสร็จภายใน 3 เดือน ทั้งยังเรียกร้องให้ภาคเอกชนในประเทศสมาชิกไอทีอาร์ซี รักษาระดับราคาของธรรมชาติให้เป็นธรรมและมีผลกำไรซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปลูกยางธรรมชาติรายเล็ก

ขณะเดียวกันประเทศเวียดนามแสดงเจตนาจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกซึ่งจะทำให้เป็น 4 ประเทศที่มีผลผลิตยางธรรมชาติรวมกันเป็นร้อยละ 74.3 ของยางธรรมชาติทั่วโลก ซึ่งจะส่งเสริมประสานงานในการแก้ปัญหาราคายางธรรมชาติต่อไป

รมว.เกษตรฯ เผยต่อว่า นอกจากการเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคีแล้ว ยังได้หารืออย่างไม่เป็นทางการกับนางซูชี ปูดเจียสตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงอินโดนีเซีย ใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ 1.กรณีเรือบรรทุกสินค้าสำลัญชาติไทย 4 ลำ ถูกกักไว้ที่เมืองอำบน และเบนจินา 2.กรณีเรือประมง 124 ลำสัญชาติอินโดนีเซียที่ถูกกักไว้รอการตรวจสอบ แต่ข้อเท็จจริงเป็นเรื่องของผู้ประกอบการไทย และ 3.การร่วมมือกันต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมายโดยทั้งสองประเทศเห็นชอบร่วมกันที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อจะได้ประชุมโดยเร็วที่สุด

ศาลเบรก 'ปู' บินไปญี่ปุ่น

มะกันเตือนไทย ระวังละเมิดสิทธิ ศาลนักการเมือง ยกคำร้อง "ยิ่งลักษณ์" ขอบินนอกรอบสอง อ้างพาลูกชาย ทัศนศึกษา ♦ อ่านต่อหน้า 8

เบรก 'ปู' □ ต่อจากหน้า 1

ญี่ปุ่น 15-25 ธ.ค. ซึ่งไม่มีเหตุอันควร! เจ้าตัวผิดหวังแต่พร้อมน้อมรับคำสั่ง มะกัน เตือนไทย ระวัง ปมละเมิดสิทธิมนุษยชน "บิกตู" ชัดมีพวงเคลื่อนไหวหวังดึงนานาชาติมุดคตัน จวมมีเบื้องหลังไม่ใช่พลังบริสุทธิ์ "กุซงค" ถ่มพร้อมผู้คิดกต. ฟ้องหมิ่นประมาทเตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้าง ด้วยตัวเอง กรธ. ออกกฎคุมเข้ม "นายกฯ-กรม." ชุกหุ่น ตัดสิทธิทางการเมือง 2 ปี เพื่อไทย เตือน กรธ. ระวังทำประเทศอัมพาตเกิดวิกฤติซ้ำรอย 14 ตุลาคม ศาลนักการเมือง นัดไต่สวนคดีสลายมือประทับมิตร เม.ย.ปีหน้า

□ "บิกตู" แนะสหรัฐยื่นอุทธรณ์คดี เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายแดนเนลล รัสเซล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ด้านกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในโอกาสนำคณะผู้แทนสหรัฐ เข้าร่วมการประชุมหรือยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐอเมริกาคั้งที่ 5 ที่กระทรวงการต่างประเทศ

ภายหลังการหารือ พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ ยินยอม ไทยพร้อมสนับสนุนสหรัฐในการทำให้อภิปรายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความเข้มแข็ง และรู้สึกยินดีที่สหรัฐหันกลับมาให้ความสำคัญประเทศไทย นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้บอกกับ นายแดนเนลลว่า การที่จะสามารถเข้าใจสถานการณ์ในประเทศไทย ต้องย้อนกลับไปดูอดีตว่า เกิดอะไรขึ้น เพื่อทำให้เข้าใจปัจจุบัน

มองอนาคตได้อย่างชัดเจน การมองประเทศไทย ขอข้มองที่ตัวบุคคล และไม่ต้องเชื่อแต่ขอให้ศึกษาเพิ่มเติม

"นายกฯ บอกว่า ไทยได้ผ่านอะไรมาบ้าง ประการสำคัญ ไทย ไม่ได้ถอยห่างจากหลักประชาธิปไตย และขณะนี้กำลังกลับไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง และเป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนคนไทยมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง" พล.ต.วีรชน ย้ำ

□ ชัดพวงเคลื่อนไหวมีเบื้องหลัง พล.ต.วีรชน กล่าวว่า สหรัฐ ได้แสดงความเข้าใจ พร้อมบอกว่าเรื่องต่าง ๆ อย่างเรื่องของสิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องที่จากถูกนำไปเป็นประเด็นได้ ขอให้ไทยระมัดระวังประเด็นดังกล่าว ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ ยืนยัน ว่า ไทย มีความระมัดระวัง แต่การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น เป็นข่าวต่าง ๆ ล้วนมีเบื้องหลัง เบื้องหลัง มันไม่ใช่พลังการเคลื่อนไหวที่บริสุทธิ์ มันมีเรื่องราว ต้องการให้สหรัฐ สนใจ และกดดัน ให้ต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศมากดดันตรงนี้

"นายกฯ บอกว่าอยากให้ สหรัฐ มองหลายมุม อย่ามองมุมประชาธิปไตยมุมเดียว ในแง่มุมมองเรื่องความมั่นคง มองเรื่องความปลอดภัยของไทยด้วย ก่อนจะประเมินอะไร ขอให้ใช้หลายมุมมอง" พล.ต.วีรชน กล่าว

□ ยาหอมความสัมพันธ์ล้ำค่า ขณะที่ นายแดนเนลล รัสเซล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ด้านกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ให้สัมภาษณ์ ว่า การพบ พล.อ.ประยุทธ์ ครั้งนี้ได้พูดคุยอย่างเปิดอกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ รวมทั้งหนทางในอนาคต นอกจากนี้ ตนได้ชี้แจงแนวคิดของสหรัฐ และ

ถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นสมบัติอันล้ำค่า อยากให้ไทยเฟื่องฟูมั่นคง ยืนยั้น สหรัฐ เคารพต่อวัฒนธรรมของไทย และให้ความสำคัญกับเรื่องการค้า เศรษฐกิจ และความมั่นคง

□ ศาลยกคำร้อง "ปู" ขอบินญี่ปุ่น วันเดียวกัน มีกระแสข่าว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฒมนตรี ในคดีรับจำนำข้าว ได้มอบอำนาจให้ทนายความยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อขออนุญาตเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 15-25 ธ.ค. เพื่อพา ด.ช.ศุภเสกข์ อมรฉัตร หรือ "น้องไปป์" บุตรชาย ไปทัศนศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ที่ประเทศญี่ปุ่น

แหล่งข่าวจากศาลฎีกาฯ ได้เปิดเผยสั้น ๆ ว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้มอบอำนาจให้ทนายความ ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาฯ เพื่อขอเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นโดยอ้างเหตุดังกล่าวจริง ซึ่งการยื่นคำร้องดังกล่าวถือเป็นการยื่นครั้งที่ 2 ซึ่งองค์คณะผู้พิพากษา พิจารณาคำร้องแล้วเห็นว่า กรณียังไม่มีความผิด จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อช่วงต้นเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ เคยมอบอำนาจให้ทนายความยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาฯ เพื่อขออนุญาตเดินทางออกนอกราชอาณาจักร มาแล้ว 1 ครั้ง โดยอ้างเหตุตามหนังสือเชิญของรัฐบาลยุโรป เพื่อไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทย ที่ประเทศเบลเยียม หรือ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งในครั้งนั้นศาลฎีกาฯ ได้ยกคำร้องของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เนื่องจากยังไม่มีความผิดอันควรเช่นกัน

□ เผยผิดหวังแต่ยอมรับคำสั่ง ขณะที่ แหล่งข่าวจากทนายทนาย น.ส.ยิ่งลักษณ์ เผยว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ทราบกรณีศาลฎีกาฯ ไม่อนุญาตให้พา "น้องไปป์" ไปพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว และรู้สึกผิดหวังกับเรื่องดังกล่าว เพราะเป็นหน้าที่ของ

แม้ต้องใส่ใจให้ความอบอุ่นบุตรชาย เมื่อศาลไม่อนุญาตก็ต้องผิดหวังเป็นธรรมดา แต่ไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะคำสั่งศาลถือเป็นที่สุด อย่างไรก็ตามหากวันข้างหน้ามีเหตุผลต้องการไปต่างประเทศ สามารถทำเรื่องขออนุญาตได้อีก ส่วนศาลจะพิจารณาอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

□ 8 เม.ย. ได้สวนสลายมือปี 51

ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ถนนแจ้งวัฒนะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์คณะผู้พิพากษา 9 คน ออกนั่งบัลลังก์ตรวจพยานหลักฐานในคดีหมายเลขดำ อม.2/2558 ที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีต นายกฯ, พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตรอง นายกฯ, พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีต ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และ พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผช.น.) ในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 กรณี สั่งสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรฯ ที่ปิดล้อมทางเข้ารัฐสภา เมื่อปี 2551 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 471 ราย

สำหรับการตรวจหลักฐานวันนี้ โจทก์ขอพยานเข้าได้สวน 66 ปาก ขณะที่จำเลยขอพยานเข้าได้สวน 954 ปาก โดย ศาลพิเคราะห์อนุญาตให้โจทก์นำพยานเข้าได้สวน 28 ปาก ส่วนจำเลย อนุญาตให้นำพยานเข้าได้สวน 106 ปาก พร้อมกำหนดนัดได้สวนพยานโจทก์ครั้งแรกในวันที่ 8 เม.ย. 2559 และได้สวนพยานนัดสุดท้ายในวันที่ 29 เม.ย. 2560

□ “สมชาย” ยันไม่หนักใจ

ต่อมา นายสมชาย ให้สัมภาษณ์ กรณีที่ศาลตัดสินจำคุกจำเลยออกไปจำนวนมากว่า ไม่มีความหนักใจ และเชื่อว่าพยานจะเบิกความตามความเป็นจริง และมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตนเอง สำหรับอนาคตการเมืองเมื่อมีโอกาสและมีคดีใหม่ ต้องพิจารณาอีกครั้ง หากตกยุคคงไม่เอาอีกแล้ว ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้คุยกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เรื่องคดีความในศาลฎีกาฯ บ้างหรือไม่ นายสมชาย กล่าวว่า มีการพูดคุยกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ตามประสาพี่น้อง สำหรับประเด็นที่ศาลฯ ไม่อนุญาตให้

น.ส.ยิ่งลักษณ์ เดินทางออกนอกประเทศนั้น ยืนยัน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ให้ความเคารพดุลพินิจของศาลฯ ไม่ว่าจะตัดสินอย่างไร

□ กรธ.เคาะสเปกรัฐมนตรี

อีกเรื่องหนึ่ง นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการประชุม กรธ.ซึ่งพิจารณาเรื่องฝ่ายบริหารในประเด็นคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า หลักการทั่วไปยังคงลักษณะของรัฐธรรมนูญปี 2550 โดยจะมี ครม. 35 คน ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ส่วนคุณสมบัติของผู้เป็นรัฐมนตรี ต้องเป็นผู้มีความสุจริต และไม่มีปัญหาเรื่องจริยธรรม สำหรับการตรวจสอบหาก ส.ส. หรือ ประชาชน เห็นว่าบุคคลที่ดำรงตำแหน่งมีพฤติกรรมไม่สมควร สามารถร้องศาลให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ ซึ่ง กรธ.ยังไม่ได้กำหนดว่าจะให้ศาลใดเป็นผู้ชี้ขาด

□ ชุกหุ่นตัดสิทธิการเมือง 2 ปี

โฆษก กรธ. กล่าวต่อว่า ส่วนที่มาของ นายกรัฐมนตรียังคงในหลักการเดิมคือ ใช้เสียงกึ่งหนึ่งของจำนวน ส.ส.ทั้งหมดในสภาผู้แทนราษฎร เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น นายกฯ จำนวน 1 คน แต่บุคคลนั้นจะต้องมีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอต่อประชาชนด้วย สำหรับพรรคการเมืองที่มี ส.ส.ร้อยละ 5 ของจำนวน ส.ส. สามารถเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็น นายกฯ ได้เช่นกัน นอกจากนี้หากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรยังไม่สามารถเลือกบุคคลที่เป็น นายกฯ ก็ให้พรรคการเมืองไปหาเสียงสนับสนุนให้ได้เกินกึ่งหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันเหมือนรัฐธรรมนูญปี 2550 แต่หากไม่สามารถเลือก นายกฯ ได้ในระชณะหนึ่ง ก็ให้สภาผู้แทนราษฎร สภาฯ ไปและให้มีการเลือกตั้งใหม่

“ขณะเดียวกันหาก นายกฯ และ ครม. มีความผิดในการถือหุ้นและถูกตัดสินว่ามีความผิด บุคคลนั้นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ และถูกตัดสิทธิทางการเมือง 2 ปี จึงจะสามารถเข้ารับตำแหน่งได้อีกครั้ง” โฆษก กรธ. กล่าว

□ พท.เตือนระวัง ปท.อัมพาต

นายคณิน บุญสุวรรณ คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ปี 2540 กล่าวถึงมาตรการตรวจสอบฝ่ายบริหารและนักการเมือง

เมืองเพื่อป้องกันการทุจริตของ กรธ.ว่า การตรวจสอบเป็นเรื่องดี แต่ควรพึงสังวรไว้ด้วยว่าการให้ท้ายฝ่ายค้านและการเพิ่มเขี้ยวเล็บให้แก่ องค์กรธอิสระและศาลรัฐธรรมนูญจนมากเกินไป ก็อาจกลายเป็นอาวุธที่ย้อนกลับมาทำร้ายประเทศได้เช่นกัน เนื่องจากฝ่ายประจำและฝ่ายการเมืองไม่กล้าทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ประเทศจะกลายเป็นอัมพาตเพราะกลัวอิทธิฤทธิ์ ขององค์กรธอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะทำให้หมอดอนาคดได้ง่าย ๆ ผลเสียจะตกอยู่กับประเทศชาติและประชาชน เพราะทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติต้องกลายเป็นอัมพาต

□ ระวังซ้ารอย 14 ต.ค. 16

นายคณิน กล่าวว่า การร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรหลงติดกับภาพจำของบุคคลหรือพรรคการเมือง แต่ต้องยึดหลักการเป็นตัวนำ คือ ต้องเป็นมาตรการที่ใช้ได้ดีสำหรับทุกฝ่ายและก่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง ไม่ว่าผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดจะมาเป็นรัฐบาล หากพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ ก็จะเป็นโอกาสที่พรรคฝ่ายค้านจะอาศัยองค์กรธอิสระ รวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญ ใช้มาตรการเหล่านี้รุมกระหน่ำ จนรัฐบาลอยู่ไม่ได้ ถึงอยู่ได้ก็จะถูกทหารปฏิวัติอีกเหมือนเมื่อปี 2557 ในทางกลับกัน หากพรรคการเมืองอื่นเป็นรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านถึงแม้้องค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญอยากจะทำอะไร แต่ก็จะอ้อมไม่ถนัดเพราะฝ่ายค้าน ประชาชน และมวลชน จะกดดันให้จัดการกับรัฐบาลจนอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกัน

“ถ้าเอาคนออกมาเป็น นายกฯ โดยมีกองทัพหนุนหลัง ก็ยังไปกันใหญ่ เพราะเมื่อถึงทางตัน ก็ไม่ยอมยุบสภา ในขณะที่กลไกที่วางไว้สำหรับพาดังนั้น คือ ศาลรัฐธรรมนูญหรือประธาน 3 ศาล จะไม่ยอมทำงานเพราะเกรงใจทหาร เหตุการณ์จะย้อนกลับไปเหมือนเมื่อตอนที่จอมพลถนอม กิตติขจร ปฏิวัติตัวเองและปราบปรามประชาชนจนเกิดการนองเลือด ในเหตุการณ์วันที่ 14 ต.ค. 2516” นายคณิน กล่าว

□ อดีต ส.ว.57 ขอ ส.ว.เลือกตั้ง

ที่รัฐสภา ตัวแทนอดีต ส.ว.เลือกตั้ง ปี 2557 นำโดย นายศรี ดำเนินบุญญ์ อดีต ส.ว. ลำพูน นายทวี ภูมิสิงหาราช อดีต ส.ว.พัทลุง และนายสมเกียรติ พิณแสน อดีต ส.ว.ร้อยเอ็ด เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง นายมีชัย ฤชุพันธุ์

ประธาน กรธ. เพื่อเสนอให้มี ส.ว.มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คน โดยนายศรี กล่าวว่าการที่ กรธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นการได้มาของ ส.ว.โดยมีที่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมจาก 20 กลุ่มสังคม จำนวน 200 คน โดยไม่มีการเลือกตั้งโดยตรงจากเขตจังหวัด ดังนั้นพวกคุณซึ่งเป็นอดีต ส.ว. เลือกตั้ง เห็นว่าการเลือกตั้งทางอ้อมไม่ได้เป็นไปตามหลักการตามระบอบประชาธิปไตย เพราะไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน และเพื่อเป็นการสร้างสมดุลทางการเมือง จึงขอเสนอให้มี ส.ว.มาจากการเลือกตั้งจากเขตจังหวัด จังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศรวม 77 คน และให้มี ส.ว. เลือกตั้งโดยอ้อมจาก 20 กลุ่มสังคม จำนวน 123 คน รวมเป็น ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งสิ้น 200 คน

☐ “ภุชงค์” ดันพร้อมสู้คดี

ความคืบหน้าภายหลัง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเลิกจ้าง นายภุชงค์ นุตราวงศ์ ออกจากตำแหน่ง เลขานุการ กกต. ขณะที่ นายภุชงค์ ได้ออกมาแจว่า ถูก กกต. ล้วงดูการทำงาน และเปิดเผยความไม่ชอบมาพากลหลายเรื่อง จนส่งผลให้ กกต. เกรียมแจ้งความดำเนินคดีอาญา ขู่หาหมิ่นประมาทกับ อดีตเลขานุการ กกต. นั้น

นายภุชงค์ นุตราวงศ์ อดีตเลขานุการ กกต. เปิดเผยว่า พร้อมสู้คดี ด้วยข้อเท็จจริงที่ศาล เพราะจากคำพูดของตนที่พูดเรื่องการจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ได้กล่าวหาใคร ไม่ว่าจะเป็นประธาน กกต. หรือ กกต.ท่านใด แต่พูดเพียงว่าอยากให้การพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญ มี ทั้งโรงพิมพ์ของรัฐและเอกชนร่วมกันพิมพ์ และอยากให้ สตง. และ ป.ป.ช. เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

“ส่วนเรื่องใบสั่งผมไม่ได้กล่าวหาว่าเป็นใบสั่งของใคร และที่สำคัญคือเรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามขณะนี้ผมกำลังเร่งร่างคำอุทธรณ์คำสั่ง กกต. กรณีเลิกจ้าง เพื่อยื่นอุทธรณ์ไปยัง กกต.ภายในเวลาที่กำหนด 15 วัน โดยผมจะเดินทางเข้ายื่นหนังสืออุทธรณ์ที่สำนักงาน กกต.ด้วยตนเอง” นายภุชงค์ กล่าว

☐ ทหารไทย-มะกันรบริน

สำหรับความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ที่

กระทรวงการต่างประเทศ มีการหารือยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐ ครั้งที่ 5 โดย นายแดนเนี่ยล รัสเชล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ด้านกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก สหรัฐ เข้าร่วมหารือกับข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ ในหลายประเด็น อาทิ สาธารณสุข การต่อต้านการค้ามนุษย์และการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ฯลฯ

ภายหลังการหารือ นายอภิชาติ ชินวรโรจน์ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า การหารือกับสหรัฐครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตรงไปตรงมา จริงใจมุ่งเน้นความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการลงทุน จะมีการส่งเสริมให้บริษัทของสหรัฐเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น

☐ เร่งระบายข้าว 3.7 หมื่นตัน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล ภายหลัง คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบผลการประชุมลุ่มข้าวผิดไปจากมาตรฐานในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคนหรือสัตว์ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดจำนวน 2 ราย เป็นผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าเพื่อการจำหน่าย และผู้ประกอบการผลิตปุ๋ย เสนอในราคา 5,020-5,420 บาทต่อตัน ใน 10 คลัง 7 จังหวัด ปริมาณรวม 3.7 หมื่นตัน มูลค่า 198 ล้านบาท นั้น หลังจากนั้น ผู้เสนอซื้อจะต้องทำสัญญาซื้อขายข้าวกับองค์การคลังสินค้า (อคส.) หรือ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ภายใน 15 วัน พร้อมทั้งยื่นแผนการขนย้ายข้าวและแผนการนำข้าวไปใช้ในอุตสาหกรรม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

☐ แฉผลงาน พท.ขอเครดิต

นายสุรพงษ์ ใต้วิวัฒน์ชัยกุล อดีตรองนายกฯ และ แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวในช่วงที่ผ่านมา เห็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นประธานในพิธี ทดลองเดินรถไฟฟฟาสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน ฐิติศักดิ์ใจแทนคนไทยที่จะได้ใช้รถไฟฟฟาเดินทางสัญจรไปมาระหว่าง กรุงเทพฯ และ จ.นนทบุรี แต่อยากให้

ประชาชนทราบว่า โครงการดังกล่าว เริ่มต้นสมัย นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ และเมื่อมาถึงรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ทำการเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟฟฟา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่บังเอิญโครงการแล้วเสร็จในช่วงรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ พอดี เพราะฉะนั้น ไม่อยากให้ประชาชนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผลงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

นายสุรพงษ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ มีหลายโครงการ ที่เกิดขึ้นสมัย น.ส.ยิ่งลักษณ์ และถูกนำมาทำต่อเนื่อง เช่น โครงการท่าเรือน้ำลึกทวายไทย-เมียนมา, โครงการรถไฟฟฟาความเร็วสูงไทย-จีน, โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษที่แม่สอด และการเปิดขยายด่านพรมแดนต่าง ๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น ที่ผ่านมาหวังได้ยิน พล.อ.ประยุทธ์ พูดผ่านสื่อให้เครดิตคนริเริ่มโครงการ แต่กลับไม่มีการพูดถึง สำหรับการแถลงผลงานรัฐบาล ระหว่างวันที่ 23-25 ธ.ค. อยากให้รัฐบาลแถลงผลงานที่เกิดขึ้นตามแผนนโยบายอย่างแท้จริง อันไหนลอกของรัฐบาลอื่น ๆ มากก็ควรบอกประชาชน ขออย่าเหมารวมว่าเป็นผลงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน.

นบช.ไฟเขียวพาณิชย์ขายข้าวเหน้ แม่ถูกกดราคาซื้อแค่โลละ 5 บาท

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ ในฐานะรองประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบช.) เปิดเผยว่า นบช.ได้อนุมัติการขายข้าวเหน้ในสต็อกรัฐบาลใน 10 คลัง 7 จังหวัด ปริมาณรวม 37,412 ตัน ที่เปิดประมูลเมื่อปลายเดือน พ.ย.58 เพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคนหรือสัตว์ให้แก่ผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด 2 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าเพื่อการจำหน่ายและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และสารปรับปรุงดินในราคาตันละ 5,020-5,420 บาท (กก.ละ 5-5.4 บาท) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 198 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินการต่อจากนี้ผู้เสนอซื้อจะต้องทำสัญญาซื้อขายข้าวกับองค์การคลังสินค้า (อคส.) หรือองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ภายใน 15 วันทำการ พร้อมทั้งยื่นแผนการขนย้ายข้าวและแผนการนำข้าวไปใช้ในอุตสาหกรรมตามที่แจ้งไว้ โดย นบช. ได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลการขนย้ายข้าวดังกล่าวโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเข้มงวดผู้สื่อข่าวรายงานว่า การอนุมัติขายครั้งนี้รัฐบาลจะขาดทุนจากต้นทุนรับจำนำข้าวที่ตันละ 15,000 บาท หรือแปลงเป็นข้าวสารต้นทุน 24,000 บาท หรือขาดทุนกว่า 700 ล้านบาท.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดการประชุมเวทีข้าวไทยปี 2558 ที่อาคารสารนิเทศ 50

ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า ขณะนี้หลายประเทศให้การยอมรับว่าข้าวไทยดีที่สุดในโลก เพราะสภาพทางภูมิศาสตร์ทำให้บ้านเรามีพันธุ์ข้าวที่หลากหลาย ทำให้สามารถคัดเลือกพันธุ์ข้าวให้ปลูกได้อย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ แต่



เรายังมีจุดอ่อนด้านการผลิตข้าวมีประสิทธิภาพไม่สม่ำเสมอ ต่างจากประเทศเวียดนาม ที่วันนี้สามารถปลูกข้าวได้มาก 600-800 กก./ไร่ โดยที่ต้นทุนต่ำ ต่างจากไทยนับวันต้นทุนมีแต่จะสูงขึ้น เพราะชาวนาบางคนยังเคยชินกับการทำตัวเป็น

อนาคตชาวนาไทย เล็กมือถือ..มีอาชีพเสริม

ชาวนามือถือ ทั้งที่ปัจจุบันราคาข้าวไม่ได้สูงเหมือนในอดีตก็ตาม

“คุณภาพข้าวไทยวันนี้มีปัญหาพอสมควร โดยเฉพาะเรื่องสายพันธุ์ อันเป็นผลพวงมาจากการรับจำนำ ทำให้ชาวนามุ่งแต่ปลูกให้ได้ผลผลิตปริมาณมาก โดยไม่มีการพัฒนาสายพันธุ์ ดังนั้นเพื่อให้ข้าวไทยมีคุณภาพ ต้องนำการแปรรูปรุ่นนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดองค์กรชาวนาให้ได้ เพราะปัจจุบันองค์กรที่เป็นตัวแทนชาวนายังขาดความเข้มแข็ง นอกจากรวมตัวกันไม่ได้ ยังมีผลประโยชน์ทางการเมืองเข้ามาแอบแฝง”

ดังนั้นเพื่อเป็นโอกาสการเป็นแหล่งผลิตอาหารสู่ครัวโลก พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า วันนี้เราต้องเร่งทำยุทธศาสตร์ข้าวทั้งห่วงโซ่



ทั้งการปรับปรุงพันธุ์ โดยนำผลงานวิจัยด้านข้าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้เกิดศักยภาพการปลูกข้าวเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งให้ความสำคัญของสังคม

ผู้สูงอายุ ด้วยการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ โดยทุกจังหวัดต้องมีการรวมกลุ่ม 1 แปลงสนับสนุนเกษตรกรทางเลือกและเกษตรกรผสมผสาน



โดยให้หน่วยงานในสังกัดร่วมทำงานแบบบูรณาการ ไม่ใช่ต่างกรมต่างทำเหมือนที่ผ่านมา พร้อมฝึกอบรมให้ชาวนาเรียนรู้การบริหารจัดการควบคู่ไปกับการศึกษาด้านการตลาด โดยจะใช้ศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศที่มีอยู่ 882 แห่ง เป็นแหล่งให้คำแนะนำเกษตรกรว่าควรปลูกอะไร โดยดูตลาดและความเหมาะสม และจากนี้ไปต้องให้ชาวนามืออาชีพเสริม ไม่ใช่ทำนาเพียงอย่างเดียว เพราะหากปีไหนข้าวราคาตกต่ำ จะช่วยให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด.

17-19 ธ.ค.นี้ ประเทศไทยจะมีเวทีการประชุมระดับประเทศ 2 นัด ที่ถือว่ามีผลต่อทิศทางเศรษฐกิจไม่น้อย

นัดแรก 17 ธ.ค.นี้ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานฝ่ายไทย ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 4 โดยประธานฝ่ายจีนคือ หวางหย่ง มนตรีแห่งรัฐของจีน หรือเทียบเท่ารองนายกรัฐมนตรีของจีน

งานนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา เพราะทางการจีนขณะนักธุรกิจ



ขวากล่อมทุนจีน ชายตึงเอกชนกัก.

64 บริษัทเข้าร่วม เป็นบริษัทขนาดยักษ์ 14 บริษัท บริษัทขนาดกลางด้านอาหาร 24 บริษัท บริษัทผลิตภัณฑ์ ยาง 7 บริษัท บริษัทกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ 8 บริษัท ผลิตภัณฑ์สปา 4 บริษัท บริษัทอี-คอมเมิร์ซ 3 บริษัท จากมณฑลกว่างสี มณฑลกว่างโจว เชียงไฮ้ โดยจะมีการจับคู่ธุรกิจกับไทยด้วย และจะมีการลงนามความร่วมมือระหว่างกัน

“ไทยจะเน้นเรื่องของการร่วมมือด้านอุตสาหกรรมที่ไทยต้องการให้จีนเข้ามาร่วมลงทุน รวมถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์ ซึ่งจีนมีความก้าวหน้าหากสามารถร่วมมือกับจีนได้ ก็จะทำให้ไทยมีความก้าวหน้ามากขึ้น และการที่จีนนำนักธุรกิจมามาก ถือว่าจีนให้ความสนใจที่จะเข้ามาร่วมลงทุนในไทย” สมคิด

เปิดเผย

หลังจากนั้น วันที่ 19 ธ.ค. หวางหย่ง จะร่วมเป็นประธานการวางศิลปะโครงการรถไฟไทย-จีน กับ พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และอาคม เต็มพิทยา โฆษก รมว.คมนาคม ด้วย

18-19 ธ.ค. จะมีการประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีไทย-กัมพูชา ที่ห่างหายไปนานถึง 10 ปี โดยมี ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา พร้อมคณะใหญ่เดินทางมา โดยจะหารือกันในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และความร่วมมือการช่วยเหลือด้านสังคม แต่จะไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องของพื้นที่ทับซ้อน และจะเป็นการรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนที่จะเริ่มขึ้นในสิ้นปีนี้

นั่นคือภาพใหญ่ในการสาน

สัมพันธ์ด้านการลงทุนระหว่างประเทศ

ในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในนั้น สมคิด ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อร่วมกันผลักดันขับเคลื่อนมาตรการสำคัญๆ ของภาครัฐ 12 ชุด

คณะทำงานด้านการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ มี พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย เป็นหัวหน้าคณะ

คณะทำงานด้านการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ มี อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง และชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เป็นหัวหน้าคณะ

คณะทำงานด้านการส่งเสริมเอสเอ็มอี (SMEs & Start-up) มี สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.พาณิชย์ และ สุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นหัวหน้าคณะ

คณะทำงานด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ มี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และ รุ่งโรจน์ รั้งลิโยภาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย เป็นหัวหน้าคณะ

คณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และสุรaben ลีริวัฒน์ภักดี จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เป็นหัวหน้าคณะ

คณะทำงานด้านการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวและส่งเสริมอุตสาหกรรม การประชุมและจัดนิทรรศการ มี กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยว และกลินท์ สารสิน รองประธาน หอการค้าไทย เป็นหัวหน้าคณะ

คณะทำงานด้านการส่งเสริม การส่งออกและการลงทุนในต่าง ประเทศ มี อภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ และสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ บริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ เป็นหัวหน้าคณะ

คณะทำงานด้านพัฒนาคลัสเตอร์ ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต มี อรรถกาน สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม และประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธาน กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล เป็นหัวหน้าคณะ

คณะทำงานด้านการปรับแก้ กฎหมายและกลไกภาครัฐ มี วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ และกานต์ เป็นหัวหน้าคณะ

คณะทำงานด้านการพัฒนาการ เกษตรสมัยใหม่ มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ และอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภา หอการค้าไทย เป็นหัวหน้าคณะ

คณะทำงานด้านการศึกษาพื้น ฐานและการพัฒนาผู้นำ มี พล.อ. ดาว์พงษ์ และศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น เป็นหัวหน้าคณะ

สุดท้ายคือ คณะทำงานด้าน การสร้างรายได้และการกระตุ้นการ ใช้จ่ายของประเทศ มี รมว.คลัง และ ทศ จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น เป็นหัวหน้าคณะ

คณะกรรมการทั้งหมดนี้คือ กลุ่มที่จะทำให้เกิดการประสานความ ร่วมมือในนาม “ประชารัฐ” เพื่อลด ความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพ คน การเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันประเทศ ■

กรมการข้าวร่วมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ เชิญชวนคนไทยอุดหนุนสินค้าในเทศกาลของขวัญจากข้าว

รายงาน พิเศษ



ใกล้ถึงช่วงเทศกาลแห่งความสุขเข้ามาทุกที หลายคนคงกำลังหาของขวัญให้กับคนรู้จัก คนรู้ใจ หรือแม้แต่ญาติผู้ใหญ่ กรมการข้าวจึงร่วมคืนความสุขให้ประชาชนในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ด้วย ตามนโยบายของ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจัดเทศกาลของขวัญจากข้าว 2559 ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคมนี้ ณ บริเวณกรมการข้าว ภายใต้แนวคิด “รักษารักข้าว รักคนไทย มอบข้าวแทนความรักและห่วงใย” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการอุปโภคผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าว โดยการอุดหนุนสินค้าจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการเพื่อเป็นของฝากในห้างเทศกาลปีใหม่

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กิจกรรมภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า ของเกษตรกรและผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์เด่น จำนวน 15 ร้านค้า ทั้งข้าวสารคุณภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพที่มีบรรจุภัณฑ์สวยงาม และ

บริการจัดกระเช้าสำหรับส่งมอบเป็นของขวัญในเทศกาลพิเศษนี้แก่ผู้รับ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมชิมข้าวพันธุ์ต่างๆ พร้อมแนะนำวิธีการหุงข้าวเพิ่มความอร่อย และรับชมนิทรรศการความรู้ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง วิธีการเลือกซื้อข้าวกล้อง พร้อมทั้ง การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของขวัญที่ประดิษฐ์จากส่วนต่างๆ ของข้าว แกลบ ฟาง เช่น พวงกุญแจ กรอบรูป กล้องนามบัตร ภาพประดิษฐ์จากฟางข้าวและเมล็ดข้าว ซึ่งเป็นส่วนต่างๆ ของข้าวเพิ่มมูลค่า ให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจได้

“ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวที่มีคุณภาพ และมีพันธุ์ข้าวหลากหลายพันธุ์ซึ่งมีคุณค่า ทางโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย การบริโภคข้าวนั้นจึงไม่ใช่เพียงแค่อิ่ม อร่อย แต่ข้าวบางชนิดมีสรรพคุณทางยาช่วยในการลดความเสี่ยงของการเป็นโรคต่างๆ ได้ทั้งจากการบริโภคข้าวสวย หรือการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในรูปแบบขนม อาหารสำเร็จรูป หรือการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมล้วนเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ส่วนต่างๆ ของข้าวยังมีสารที่เป็นประโยชน์

ต่อการบำรุงและดูแลผิวพรรณ จึงมีการวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงามในเชิงพาณิชย์ ที่หลากหลาย ซึ่งมีผู้ประกอบการหลายรายได้มาร่วมคืนความสุขให้ผู้บริโภคได้จับจ่ายซื้อหาสินค้า

แนวกหน้า

Naew Na
Circulation: 800,000
Ad Rate: 900

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 17 ธันวาคม 2558

ปีที่: 36

ฉบับที่: 12660

หน้า: 13(บน)

Col.Inch: 79.32 Ad Value: 71,388

PRValue (x3): 214,164

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: กรมการข้าวร่วมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่เชิญชวนคนไทยอุดหนุนสินค้าใน...



ภายในงาน 5 วันเต็ม” นายอนันต์ กล่าวต่อและว่า ในส่วนของร้านค้าสวัสดิการกรมการข้าวได้คัดสรรสินค้าคุณภาพหลากหลายชนิดจากแหล่งผลิตทั่วประเทศ จำหน่ายในราคาอุดหนุนมาจำหน่ายและบริการห่อของขวัญ จัดทำกระเช้าอย่างสวยงามในราคาหลักร้อยถึงหลักพันตามขนาดของกระเช้า โดยสามารถเลือกแพ็คเกจหลัก ประกอบด้วย

ข้าวสุขภาพชุดที่ 1 มีปริมาณน้ำตาลต่ำ มีกากใยสูง ได้แก่ ข้าวเสาไห้ สินเหล็ก และสังข์หยด เนื่องจากมีดัชนีน้ำตาลในระดับปานกลางถึงต่ำ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องควบคุมน้ำตาล ข้าวสุขภาพชุดที่ 2 มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง เพิ่มประสิทธิภาพความจำ

ได้แก่ ข้าวทับทิมชุมแพ เป็นข้าวที่ปรับปรุงพันธุ์ระหว่างข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวสังข์หยดพัทลุง ข้าวกลุ่มนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง จึงชะลอการเสื่อมของเซลล์ ทำให้ผิวหนังไม่เหี่ยวก่อนวัย และยับยั้งเซลล์มะเร็ง ข้าวสุขภาพชุดที่ 3 ข้าวดัง 4 ภาค คัดเลือกข้าวที่มีถิ่นเพาะปลูกในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย และ



อนันต์ สุวรรณรัตน์

เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ได้แก่ ข้าวหอมปทุมธานี จากภาคกลาง, ข้าวหอมมะลิจากภาคตะวันออก เชียงเหนือ, ข้าวสังข์หยดพัทลุงจากภาคใต้มีอะมิโลสต่ำ เมื่อหุงสุกจึงนุ่มมาก อีกทั้งยังมีแคลเซียมสูง จึงป้องกันโรคกระดูกพรุน และวิตามินบี 1 ป้องกันโรคเหน็บชา อาหารมีชุดที่ 4

เป็นเครื่องสำอางจากข้าว เช่น แชมพู-ครีมนวด โลชั่น สบู่ แป้งเด็กจากข้าวเจ้าแทนสารทัลคัมที่ได้จากแร่ใยหิน แป้งฟัพ บริษัท

ออน ลิปสติค เซรั่มลดริ้วรอย สกรับผิว เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ต้องการความอ่อนโยน แพ้ง่าย และดูแลผิวพรรณเป็นพิเศษ

อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจสามารถเลือกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอื่น ๆ เพื่อรวมในแพ็คเกจหลักได้ เช่น โจ๊กสำเร็จรูป ชา กาแฟ จมูกข้าวสำหรับชง น้ำมันรำข้าว ขนมอบกรอบธัญพืช เป็นต้น หรือสั่งกระเช้าใหม่ได้ตามความต้องการ โดยมี 4 ขนาดให้เลือก ได้แก่ กระเช้าจิ๋ว ขนาด 10 นิ้ว ราคาเริ่มต้น 500 บาท, กระเช้าเล็ก ขนาด 12 นิ้ว ราคาเริ่มต้น 600 บาท, กระเช้ากลาง ขนาด 14 นิ้ว ราคาเริ่มต้น 900 บาท และกระเช้าใหญ่ ขนาด 16 นิ้ว ราคาเริ่มต้น 1,200 บาท และพิเศษสำหรับภายในงานนี้มีของขวัญมี 5 ขนาด จากข้าวชุดซูเปอร์จิ๋วพิเศษราคาเพียง 199 บาทเท่านั้น สำหรับหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจสั่งซื้อกระเช้าสินค้า สามารถติดต่อได้ ภายในงาน หรือโทรศัพท์ 0-2561-2879